



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 18-8-2013

Chúa nhật 20 Thường niên

Năm C

**Phải chi
lửa ấy đã bùng lên**

LỜI CHÚA: Lc 12, 49-53

Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

SUY NIỆM

Nhiệt độ của trái đất có chiều hướng nóng dần lên. Đó là một điều đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn lại là sự lạnh lùng giữa người với người. Con người cần cơm bánh và giải trí, nhưng con người còn cần sự nâng đỡ cảm thông. Nhân loại sống được là nhờ tình thương ấm áp. Vậy mà băng giá của lạnh đăm đưng dưng vẫn tồn tại khắp nơi trên mặt đất. Băng giá nằm ngay nơi lòng con người.

Đức Giêsu đã khẳng định sứ mạng của Ngài: Ngài đến để ném lửa trên mặt đất, và Ngài ước mong, phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa Đức

(xem tiếp trang 2)

**Hội nghị các Đại chủng viện Việt Nam
tại Tòa giám mục Đà Lạt**

từ ngày 05 đến 10 tháng 08 năm 2013



WHD (10.08.2013) – Từ ngày 05 đến 10 tháng 8 năm 2013, Hội nghị các Đại chủng viện tại Việt Nam đã diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt. Có 42 đại diện của các Đại chủng viện tham dự. Ngoài ra có 3 linh mục Hàn quốc thuộc giáo phận Seoul, Đại chủng viện Suwon và Đại chủng viện Daegu được mời tới chia sẻ về tình hình ơn gọi tại Hàn quốc, về việc đào tạo tại Chủng viện và về việc đào tạo các nhà đào tạo mới được bổ nhiệm về Chủng viện.

Sau đây là Bản đúc kết Hội nghị.

1. “Phần anh (Simon), một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32). Với ý thức về tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục cho Giáo Hội Việt Nam và cảm nhận được sự giới hạn của

những người được ủy thác nhiệm vụ này, từ nhiều năm qua các nhà đào tạo của các Đại chủng viện tại Việt Nam đã ngồi lại với nhau để cùng gặp gỡ Chúa và củng cố nhau. Cho đến nay, các hội nghị định kỳ giữa các Đại chủng viện dần dần được diễn ra cách đều đặn. Từ năm 2005, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh tổ chức xen kẽ: một năm là hội nghị để trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà đào tạo, năm sau là khóa thường huấn nhằm đào tạo cho chính các nhà đào tạo. Năm nay, sau một năm ban hành bản “Đào tạo linh mục - Định hướng và chỉ dẫn” của Hội đồng Giám mục Việt Nam (2012), Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về bốn điểm chính trong nội dung đào tạo: động lực ơn gọi, đào tạo nhân bản, đào tạo thiêng liêng và đào tạo mục vụ.

2. Dựa trên báo cáo của các Đại chủng viện, Hội nghị đã dành nhiều thời giờ để chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung này :

a. Động lực ơn gọi

Các chủng sinh bước vào chủng viện

(xem tiếp trang 4)

**Đức hồng y Thang Hán:
Tôi lạc quan về mối quan hệ Trung Quốc - Vatican**

WHD (12.08.2013) – Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã tường thuật về Đức giáo hoàng Phanxicô “một cách trung thực, khách quan” trong bốn tháng đầu triều đại giáo hoàng của ngài, và theo Đức hồng y Gioan Thang Hán, giám mục Hong Kong, “đó là điều hiếm thấy”.



Đức hồng y Hong Kong cho biết các bài tường thuật mang tính “trung lập”, và ngài nói rằng điều có ý nghĩa là nó không bao giờ “chỉ trích” vị giáo hoàng mới.

Cũng theo Đức hồng y, Đức giáo hoàng Phanxicô “đã gây ấn tượng tốt

đối với người Công giáo Trung Quốc. Ngài nhắc lại rằng khi ngài trở về Hong Kong sau khi tham dự Mật tuyền viện hồi cuối tháng Ba, “nhiều người” đã đến gặp ngài ở nhà thờ hoặc trên đường phố, “để tạ ơn Chúa vì các hồng y đã bầu một vị giáo hoàng tốt lành như vậy”. Họ nói với ngài, “Đó là phúc lành Chúa ban cho chúng ta”.

Đức hồng y Thang Hán là vị hồng y

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Giêsu muốn nhóm lên không phải là ngọn lửa của án phạt và hủy diệt, không phải là thứ lửa từ trời mà Gioan và Giacôbê định xin đổ xuống trên một làng của xứ Samari. Đây là ngọn lửa vẫn bùng cháy trong tim Ngài, lửa của Thánh Thần, lửa của yêu thương, lửa hâm nóng hai môn đệ Emmau đang tuyệt vọng.

Chúng ta cần được ngọn lửa của Đức Giêsu chạm đến, cần được Ngài làm bùng sáng lên những sức mạnh tiềm ẩn nơi ta, để chúng ta trở thành ánh lửa cho thế giới. “Phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Chúng ta được mời gọi để thực hiện niềm ước mong mà Đức Giêsu đã suốt đời ôm ấp, đó là làm cho thế giới nên ấm áp hơn vì con người biết sống cho Thiên Chúa và cho nhau.

Gieo rắc ngọn lửa và ánh sáng là chấp nhận bị từ khước và đe dọa. Đức Giêsu linh cảm những gì sẽ xảy ra cho đời mình. Ngài sẽ phải chịu một phép rửa kinh khủng, sẽ phải chìm mình thật sâu trong nỗi khổ đau. Hôm nay, Ngài mời chúng ta ném lửa trên mặt đất và chấp nhận đối đầu với sức mạnh của bóng tối. Khi Đức Giêsu bị treo trên thập tự, khi Ngài bị giam trong mồ tối, bóng tối tưởng như đã nuốt chửng được Ngài. Nhưng ngọn lửa phục sinh đã bùng lên giữa đêm đen. Đó là niềm hy vọng của chúng ta, những người vẫn còn phải hằng say chiến đấu để đẩy lui bóng tối ra khỏi mọi nơi, mọi chỗ, bóng tối của bất công, sa đọa và tuyệt vọng, bóng tối của hận thù, của nạn mù chữ, bóng tối của nghèo nàn lạc hậu... Bóng tối do khép lại cánh cửa của lòng mình, Bóng tối ở ngay trong lòng tôi.

Có lúc chúng ta sợ hãi bóng tối đầy đặc, mà ngọn lửa của mình lại yếu ớt. Nếu một tỷ Kitô hữu đều là những ngọn lửa thì bóng tối sẽ bị đẩy lùi khỏi mặt đất.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.

Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn
chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô và hai cuộc gặp gỡ thú vị



WHD (11.08.2013) – Ngày 06 tháng Tám, khi tiếp kiến một nhóm bạn trẻ –gồm 60 chủng sinh và tập sinh–thuộc giáo phận Brescia, Italia, đang quy tụ tại Roma nhân dịp giỗ giáp năm lần thứ 35 của Đức giáo hoàng Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn nhủ: “Các con sẽ thấy rằng đó là niềm vui, niềm vui chứ không phải là trò chơi. Đây là việc hệ trọng. Cũng như việc kết hôn vậy, đó là một quyết định của cuộc đời. Nhưng khi các con ra một quyết định nghiêm túc thì điều đó sẽ tươi đẹp dù đó là một quyết định khó khăn”.

Theo tường thuật của L'Osservatore Romano, nhóm bạn trẻ này cùng với phái đoàn giáo phận quê hương của Đức giáo hoàng Phaolô VI đã đi bộ quãng đường 70 km từ Poggio Bustone đến Roma để bày tỏ lòng tôn kính vị giáo hoàng của họ. Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô âm thầm đến viếng mộ Đức giáo hoàng Phaolô VI, ngài hay tin có đoàn hành hương từ quê hương của Đức giáo hoàng Phaolô VI đến Roma tham dự Thánh lễ giỗ và muốn diện kiến Đức Thánh Cha, ngài đã vui vẻ hẹn gặp ngay bên ngoài Nhà khách Santa Marta, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã vui vẻ chào thăm từng người, trò chuyện và khuyên bảo cách riêng các chủng sinh, tập sinh, và anh em dự tu. Ngài đã cảm ơn mọi người hành hương đến Roma cử hành Thánh Lễ kính nhớ Đức Phaolô VI và dành thời gian ghé thăm ngài bất kể những nhọc mệt đường xa. Ai cũng hân hoan được diện kiến Đức Thánh Cha và được ngài ân cần hỏi han trong một cuộc gặp gỡ thú vị.

Sau cuộc gặp gỡ thú vị này, 3 ngày sau, Đức Thánh Cha Phanxicô lại bất ngờ đến thăm anh chị em lao công đang làm việc tại nội thành Vatican. 9 giờ sáng thứ Sáu, 09 tháng Tám, Đức Thánh Cha đã cùng với Đức ông Fabián Pedacchio Leaniz, Bí thư thứ hai của Đức Thánh Cha, bất ngờ đến thăm một xưởng mộc, khu trồng trọt, nhà kho, và tòa báo. Ở từng điểm ghé thăm, Đức Thánh Cha đã bắt tay từng người, hỏi thăm chi tiết về công việc, và cầu chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành. Ai cũng tròn xoe đôi mắt ngỡ ngàng khi được bắt tay vị Cha chung. Nụ cười tươi rạng rỡ của Đức Thánh Cha khiến những ai đối diện ngài đều cảm nhận được sự gần gũi dễ mến. Ngay cả anh chị em nhân viên và phóng viên tòa soạn báo L'Osservatore Romano cũng ngạc nhiên thích thú vỗ tay chào mừng Đức Thánh Cha vì bất ngờ được ngài ghé thăm. Đây là lần đầu được đích thân Đức Thánh Cha ghé thăm nhưng ai cũng ước mong không phải là lần cuối cùng được cảm nhận sự quan tâm đặc biệt của vị Chủ chăn. ■

(Theo L'Osservatore Romano)

Đức giám mục Shomali: hai dân tộc Israel và Palestine đều khao khát hòa bình

WHD (15.08.2013) – Việc nối lại các cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine không được êm thấm. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ gặp lại nhau vào thứ Tư 14-08 tại Jerusalem để tiếp tục các cuộc thảo luận và ra khỏi thế bế tắc, nhưng một vài giờ trước cuộc gặp gỡ, phía Israel thông báo họ đã bật đèn xanh cho việc xây thêm những ngôi nhà mới tại Đông Jerusalem, vốn bị phía Palestine phản đối quyết liệt. Về phần Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, họ kêu gọi hai bên hãy “kiềm chế mọi hành động có thể làm hỏng các cuộc đàm phán”.

Các Kitô hữu tại Thánh Địa sống giai đoạn mới này như thế nào, liệu họ

có tiếng nói trong tiến trình này không? Đức giám mục William Shomali, giám mục phụ tá và đại diện Thượng phụ Jerusalem cho biết: “Việc nối lại các cuộc đàm phán là một điều tuyệt vời vì không thể có hòa bình mà không qua đàm phán”. Nhưng quan điểm của ngài rất rõ ràng: “Quyết định xây dựng những căn nhà mới là không đúng thời điểm, bởi vì làm sao có thể biện minh cho những quyết định này nếu thực sự muốn có hòa bình?”

Vị giám mục phụ tá nhắc lại: “Người ta muốn có hòa bình, bởi vì họ đã mệt mỏi với chiến tranh”. Và ngài

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha gặp các cầu thủ bóng đá Italia và Argentina

WHĐ (14.08.2013) – Sáng thứ Ba 13-08, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp các thành viên của hai đội tuyển bóng đá quốc gia Italia và Argentina. Hai đội tuyển này sẽ đá trận giao hữu vào tối thứ Tư - được tổ chức để vinh danh Đức Thánh Cha.

Trong bài phát biểu bằng cả tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng trận đấu sẽ thực sự là một trận giao hữu. Ngài nhắc nhở các cầu thủ rằng họ là mẫu gương của nhiều người hâm mộ bóng đá và khuyến khích họ nghiêm túc nhận trách nhiệm này. Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy nuôi dưỡng “vẻ đẹp, lòng quảng đại và tình hữu nghị” mà thể thao đem lại - và kêu gọi các vận động viên chuyên nghiệp hãy trở lại với ý tưởng mình là người nghiệp dư, trở lại với ơn gọi ban đầu là vận động viên. Làm như vậy sẽ xây dựng được công ích qua những giá trị này.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về việc biến thể thao thành thương vụ lớn đơn thuần. Ngài kêu gọi các nhà quản lý “làm sao để đừng làm mất đi tính cách thể thao”.

Chuyển sang tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc lại những kỷ niệm



khi đi xem bóng đá cùng với gia đình lúc ngài còn là một cậu bé ở Buenos Aires. Ngài cũng thích thú nói về những kỷ niệm của ngài về sân vận động Gasometro ở Buenos Aires, và mùa giải chiến thắng hồi năm 1946. Đức Thánh Cha kêu gọi các cầu thủ hãy “chơi thể thao như một món quà Chúa ban, một cơ hội không chỉ để cải thiện tài năng của mình, nhưng còn là trách nhiệm nữa”. Và Đức Thánh Cha trở về với ý tưởng các vận động viên là những mẫu gương, ngài khuyến khích họ hãy nêu gương trung thành, tôn trọng và vị tha. Đức Thánh Cha nói, “Tôi tin tất cả các bạn sẽ làm tốt, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các cầu thủ biết tiếp tục theo đuổi “ơn gọi cao quý” của thể thao - và ngài cũng xin họ cầu nguyện cho ngài “để trong sân chơi mà Chúa đã đặt tôi vào, tôi sẽ chơi một cách trung thực và can đảm, đem lại lợi ích cho mọi người”.

Trận bóng đá giao hữu nói trên sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic ở Roma lúc 8g45 tối thứ Tư 14-08, giờ địa phương. ■

Đức hồng y Thang Hán: Tôi lạc quan...

duy nhất đã tặng Đức tân Giáo hoàng một món quà tại nhà nguyện Sistine sau cuộc bầu giáo hoàng vào ngày 13-03, đó là bức tượng Đức Mẹ Xà Sơn nhỏ bằng đồng mà ngài đã mang theo từ Hong Kong.

Khi trao món quà cho Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài nói, “Giáo Hội tại Hong Kong và Trung Quốc yêu mến Đức Thánh Cha!”. Khi Đức hồng y hôn tay Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha cũng hôn tay Đức hồng y và Đức hồng y Thang Hán nói ngài đã hết sức bất ngờ vì cử chỉ này.

Đức hồng y còn cho biết khi ngài chào từ biệt Đức Thánh Cha để trở

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa, Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. ■

(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

về Hong Kong, Đức Thánh Cha cũng hôn tay ngài và nói “Giáo Hội tại Trung Quốc ở trong trái tim tôi”.

Đức hồng y Trung Quốc tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi đầu sứ vụ của ngài một cách rất tốt đẹp với cung cách tự nhiên rất con người, cũng như mối quan tâm lớn đối với người nghèo. Đức hồng y rất hài lòng với cách nói của Đức Thánh Cha, trong một số trường hợp, về Trung Quốc và Giáo Hội tại Trung Quốc, theo cung cách thân thiện và cởi mở.

Mặc dù quan hệ Trung Quốc - Vatican hiện nay đang bế tắc, Đức hồng y vẫn lạc quan về tương lai của mối quan hệ này. Ngài nói: “Tôi luôn luôn lạc quan. Người ta có thể bảo tôi ngây thơ, nhưng tôi lạc quan rằng với sự lãnh đạo mới tại Vatican và Bắc Kinh, quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ dần dần tiến triển”. Ngài cho rằng cả hai bên có thể trở lại đường hướng thực dụng trong việc giải quyết các vấn đề, nhưng để được như vậy “cần phải có đối thoại”.

Đức hồng y cũng không loại trừ một giải pháp thực tế cho trường hợp của Đức giám mục Tadêô Mã Đạt Khâm. Tình thế rất tế nhị, đã có nhiều cân nhắc. Ngài nhận xét, “Tôi nghĩ Bắc Kinh biết rằng tình hình hiện nay là không tốt cho họ, cũng không tốt cho Giáo Hội tại Trung Quốc, và không tốt cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh”.

Đức hồng y Hong Kong nói rằng sự gián đoạn các cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc chẳng có lợi cho ai cả. “Điều quan trọng là phải nói chuyện với nhau”. ■

(Theo Vatican Insider)

Đức giám mục Shomali: hai dân tộc Israel và Palestine...

nhấn mạnh: “Nhưng cũng có một niềm vui lớn, đó là việc Israel trả tự do cho 26 người Palestine đã bị họ bắt giữ trước hiệp định Oslo (1993)”. Về phía Israel cũng như Palestine, “có một niềm hy vọng nhuộm vẻ bi quan. Còn tôi, là một tín hữu nên tôi tin rằng Chúa có thể can thiệp và thay đổi các não trạng. Chúng tôi còn chín thảng trước mắt và người Israel có thể hiểu rằng ký hiệp ước hòa bình là điều có lợi cho họ. Những người Palestine cực đoan nhất như Hamas cũng có thể hiểu rằng dân tộc Palestine không thể sống đơn giản bằng cách từ chối đàm phán”.

Theo cách nhìn này, tiếng nói của các Kitô hữu –được Đức giám mục Shomali đánh giá là ôn hòa– là rất đáng kể, qua hoạt động xã hội của các Kitô hữu Palestine và qua các nhà thương thuyết Kitô hữu trong thành phần phái đoàn Palestine. Và ngài kết luận: “Cuối cùng bao giờ tiếng nói ôn hòa cũng thắng”. ■

(Vatican Radio)

Hội nghị các Đại chủng viện Việt Nam...

với nhiều động lực khác nhau, có khi rất thiêng liêng cao thượng, nhưng nhiều khi vẫn còn mang nặng tính trần tục. Vì thế, động lực ơn gọi của các chủng sinh cần được nhận ra và thanh luyện trong quá trình đào tạo. Điều này rất khó khăn và cần sự cộng tác từ nhiều phía: nhà đào tạo, chủng sinh, gia đình, các linh mục và giữa các chủng sinh với nhau...

b. Đào tạo nhân bản

Việc đào tạo này cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là về tính chân thật, sự trưởng thành tình cảm/tính dục và biết làm việc chung. Cần kêu gọi sự cộng tác của các thành phần dân Chúa trong việc đào tạo này, đặc biệt các cha xứ nơi chủng sinh lớn lên và nơi chủng sinh đến giúp.

c. Đào tạo thiêng liêng

Cần khơi lên nơi chủng sinh khát vọng nên thánh và lòng ham thích cầu nguyện, nhất là cầu nguyện dựa trên Lời Chúa (lectio divina). Lý tưởng là nhà đào tạo cùng đồng hành với chủng sinh trong những điều này. Nên có những sáng kiến để làm sinh động những giờ cầu nguyện chung. Chủng sinh cần quý trọng và thực hành việc linh hướng.

d. Đào tạo mục vụ

Bên cạnh việc rèn luyện những kỹ năng mục vụ, cần lưu tâm hơn nữa đến việc hun đúc nơi chủng sinh tâm hồn mục tử theo gương Chúa Giêsu. Cần tạo cơ hội cho chủng sinh tiếp xúc với người nghèo để biết rung cảm trước những đau khổ của họ và muốn dẫn thân phục vụ tha nhân hơn là tự khẳng định mình qua các công trình. Cần tạo điều kiện cho chủng sinh đến với lương dân.

3. Hội nghị cũng dành hai buổi trao đổi về vấn đề áp dụng việc phân định (ơn gọi, thánh ý Chúa trong đời sống) và sử dụng *internet* trong các đại chủng viện. Đây là hai vấn đề quan trọng và cũng đầy khó khăn mà chủng sinh cần ý thức và tích cực cộng tác.

4. Một trong những đường hướng của bản định hướng và chỉ dẫn là thực hiện Năm Thử. Kinh nghiệm chia sẻ của Đại chủng viện Huế và Nha Trang đã làm nổi bật sự cần thiết và hữu ích của năm này. Tuy còn vài giới hạn, nhưng nhìn chung việc thực hiện Năm Thử đã có được những kết quả đáng khích lệ.

5. Hội nghị cũng mời ba linh mục

Hàn Quốc đến chia sẻ về (a) tình hình phát triển ơn gọi của Giáo Hội Hàn Quốc (trọng tâm là giáo phận Seoul), (b) tình hình thực tế và nhiệm vụ đặt ra cho việc đào tạo linh mục tại Đại chủng viện Suwon, và (c) đào tạo lẫn nhau để trở thành nhà đào tạo tại Đại chủng viện Daegu.

a. Tình hình ơn gọi linh mục tại Giáo Hội Hàn Quốc nói chung phát triển tốt, cách riêng là ở Seoul. Ôn gọi được phát triển là nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa mọi thành phần dân Chúa, nhất là các cha xứ, trong việc cổ võ và đào tạo các dự tu (“Hệ thống hỗ trợ”), tổ chức những buổi họp mặt cho dự tu, kết hợp giữa các giai đoạn đào tạo và đào tạo các người có trách nhiệm. Ngoài ra, Giáo Hội Hàn Quốc cũng đóng góp nhiều cho việc xây dựng một xã hội lành mạnh, nên uy tín của Giáo Hội gia tăng và cũng vì đó mà thu hút thanh niên đến với ơn gọi.

b. Tại Đại chủng viện Suwon, việc đào tạo 4 chiều kích (nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ) mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc. Vì Đại chủng viện được chính phủ nhìn nhận như đại học, nên chủng sinh khi tốt nghiệp có thể đạt được trình độ cử nhân và thạc sĩ. Việc đào tạo tu đức được lưu tâm đặc biệt, nhất là lớp đầu của từng giai đoạn (năm 1 của cử nhân, năm 1 của thạc sĩ).

c. Các linh mục mới nhận nhiệm vụ làm nhà đào tạo cần được đào tạo bởi những người đi trước. Họ được mời gọi suy nghĩ về ơn gọi đào tạo của mình, cầu nguyện để đáp trả; suy tư lại kinh nghiệm mình đã có về chủng viện; lắng nghe từ các nhà đào tạo đương nhiệm và trước đây; tiếp cận với các chủng sinh trong sinh hoạt cụ thể; học hỏi giáo huấn của Giáo Hội về việc đào tạo chủng sinh.

6. Hội nghị cũng được nghe trình bày dự kiến về chương trình thường huấn năm 2014 với đề tài “*Vấn đề thể tục hoá và việc đào tạo linh mục*”.

7. Sau những ngày trao đổi, hội nghị đưa ra một số điểm sau:

a. Xác tín:

1/ Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc đào tạo vì chỉ nhờ Người mà các chủng sinh được biến đổi nên giống Chúa Giêsu là Đầu và là Mục Tử.

2/ Tuy việc đào tạo linh mục được Giáo Hội ủy thác cách đặc biệt cho các nhà đào tạo trong chủng viện, nhưng việc này chỉ đạt được kết quả tốt khi có sự hỗ trợ tích cực của mọi thành phần Dân Chúa, nhất là các cha xứ và phụ huynh chủng sinh.

3/ Bản thân chủng sinh cần ý thức tận dụng mọi trợ lực để chủ động thực hiện hành trình tự đào tạo “đi theo, ở lại, nên giống Chúa Giêsu” là Đấng đã yêu thương chọn gọi và luôn đồng hành với từng chủng sinh trên bước đường ơn gọi.

4/ Nhà đào tạo và người được đào tạo đều được mời gọi nên thánh trong bốn phận.

b. Đề nghị:

1/ Các Đại chủng viện, trong điều kiện có thể, nên tạo mối liên kết với các cha xứ, cha bảo trợ và phụ huynh chủng sinh để giúp chủng sinh phân định và phát triển ơn gọi.

2/ Các Đại chủng viện cần quan tâm nhiều hơn nữa về chiều kích thiêng liêng vốn là linh hồn của việc đào tạo, để giúp chủng sinh khi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu sẽ dễ phân định ơn gọi phù hợp với thánh ý Chúa. Cha linh hướng đóng vai trò quan trọng trong việc này.

3/ Tổ chức ngày ơn gọi tại Đại chủng viện phối hợp với Ban Mục vụ ơn gọi.

4/ Vì Năm Thử rất hữu ích cho sự trưởng thành nhân cách và ơn gọi, các Đại chủng viện sẽ quan tâm hoàn chỉnh việc thực hiện năm này.

5/ Thử nghiệm tổ chức đào tạo các nhà đào tạo mới được bổ nhiệm.

8. Hội nghị kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa vì đã mời gọi các nhà đào tạo gặp gỡ Chúa và ngồi lại với nhau. Trong ý thức phải liên kết với nhau nhằm bổ sung cho nhau trước trách nhiệm lớn lao được Giáo Hội Việt Nam trao phó, các nhà đào tạo thêm tin tưởng và phấn khởi thi hành sứ vụ.

“Phần anh (Simon), một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,32). ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf
